

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบแคบหลังชนแนวต้าน 35.00, รอปัจจัยหนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยได้แรงหนุนบางส่วนจากกระแสเงินทุนไหลเข้า แต่ยังคงติดอยู่ที่บริเวณแนวต้าน 35.00 ขณะที่นักลงทุนยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาช้่น้ำตลาด

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.00 และแนวรับที่ 35.10

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดอลลาร์/เยน เคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 10 สัปดาห์ ขณะที่นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯดิ่งลง

*นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯมากขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า มีโอกาสน้อยลงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

*ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป โดยโพลีในระยะนี้บ่งชี้ว่า นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิลของเยอรมนี ได้รับคะแนนนิยมต่ำกว่าผู้สมัครจากพรรคโซเซียล เดโมแครต ในการเลือกตั้งของเยอรมนีในปีนี้

*โพลีระบุว่า นางมารีน เลอ แปน นักการเมืองฝ่ายขวาจัด ที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส กำลังได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยนางเลอ แปน สนับสนุนให้ฝรั่งเศสถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(อียู)

*ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ลงมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.75% ในวันนี้ และระบุว่า อาจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวไปอีกสองปีหรือมากกว่านั้น

*ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ เตือนว่า ความเสี่ยงจากนโยบายกีดกันทางการค้าของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ถือเป็นความเสี่ยงมากที่สุด

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 541.04 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.21 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.08 พันล้านบาท

*09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.01/03 จาก 35.006 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.392/424 จาก 37.473 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.25/28 จาก 111.93 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0679/83 จาก 1.0697 เมื่อวาน

"ก็ยังติดอยู่แถวๆ 35 (ต่อดอลลาร์) flows ก็ยังมีทยอยเข้ามาอยู่ แต่ก็ไม่ได้แรงอะไร เพราะก่อนหน้านี้บาทก็ถือว่าวิ่งมาพอสมควรแล้ว ก็คงรอดูปัจจัยกันต่อไปก่อน" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้